
sþ. 481. Fyrirspurn [251. mál]
til félagsmálaráðherra um stofnun húsfélaga.

Frá Stefáni Benediktssyni.

1. Hvers vegna mega íbúðareigendur einstakra húsa, sem byggð voru á vegum Byggingar-
félags verkamanna, ekki stofna húsfélög um hvert hús eins og aðrir íbúðareigendur í
fjölbýlishúsum?

2. Hvers vegna gefur ráðherra út reglugerð með ákvæðum um húsfélög, sbr. 31. gr.
reglugerðar nr. 89/1985, með stoð í 66. gr. laga nr. 60/1984, um Húsnæðisstofnun
ríkisins, en frestar framkvæmd laganna þó að ákvæðum reglugerðar hafi verið fullnægt?


